

# **Dấu ấn nổi bật của ngành BHXH trên hòn đảo tiền tiêu sau**

## **30 năm hình thành và phát triển**

### **NGUYỄN THÀNH DƯƠNG-GĐ BHXH huyện Lý Sơn**

*Trải qua 30 năm hình thành và phát triển (16/2/1995 - 16/2/2025), ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã ngày càng khẳng định rõ vị thế, vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), qua đó góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngành BHXH cũng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều dấu ấn nổi bật sau 30 năm hình thành và phát triển.*

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, nằm về phía đông Bắc của tỉnh, cách đất liền 15 hải lý, đảo có diện tích 10,39km<sup>2</sup> với hơn 22.000 dân, đa số người dân sống bằng nghề nông và chài lưới, nguồn thu nhập chính của người dân là từ việc trồng hành, tỏi và đánh bắt thủy hải sản. Do đặc điểm của huyện đảo nên từ khi thành lập, ngành BHXH gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về nguồn lực, nguồn thu BHXH, BHYT chủ yếu chỉ dựa vào các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Trong quá trình hình thành và phát triển, ngành BHXH Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sự quan tâm này thể hiện cụ thể thông qua các Chỉ thị, Nghị quyết, trong đó đặc biệt như: Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH... Đây là những định hướng quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành BHXH Việt Nam nói chung và ngành BHXH huyện Lý Sơn nói riêng.

Trong 30 năm qua, cùng với cả nước, BHXH huyện Lý Sơn đã triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, trên địa bàn huyện và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật.

### **Mạng lưới an sinh xã hội không ngừng mở rộng**

Thực hiện mục tiêu xuyên suốt phát triển BHXH, BHYT theo hướng bao phủ toàn dân, những năm qua, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện tiếp tục tăng qua từng năm, đối tượng tham gia được mở rộng, tập trung vào nhóm yếu thế.

Từ khi thành lập, số người tham gia BHXH từ 326 người đến nay đã tăng lên 2.225 người, tỷ lệ bao phủ BHXH hơn 30% lực lượng lao động (LLLĐ) trong

độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện: khoảng 1.062 người, tăng hơn 3,2 lần so với năm 2008 - năm đầu tiên thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT từ 326 người lên 23.236 người, tăng hơn 70 lần so với năm đầu thực hiện. Nguồn thu từ 100 triệu đồng đến nay đã tăng lên 52 tỉ đồng, tăng 52.000% so với năm 1995.

### **Quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách ngày càng tăng**

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc thực hiện theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công ích, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân.

Hiện nay, BHXH huyện Lý Sơn đang quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cho 113 người, với số tiền hơn 11 tỷ đồng/năm, đến nay 100% người nhận chế độ qua tài khoản ATM.



### *Huyện Lý Sơn tổ chức hội đua thuyền rồng*

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, việc làm của người dân, người lao động, từ năm 2020 đến năm 2022, BHXH huyện Lý Sơn đã triển khai kịp thời các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, BHTN nhanh gọn, chính xác tới người hưởng, góp phần hỗ trợ hàng nghìn người lao động và các doanh nghiệp sử dụng người lao động trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

**Nâng cao chất lượng phục vụ vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp**

Để đáp ứng yêu cầu hiện nay, BHXH huyện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng nền công nghệ 4.0 hiện đại, hiệu quả, tiến đến Chính phủ điện tử. Cụ thể: Thủ tục hành chính về tham gia và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút ngắn, trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, gần như tất cả các hoạt động của Ngành, cũng như các giao dịch của người tham gia, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH đã được thực hiện trên môi trường số; người dân, đơn vị có thể giao dịch với cơ quan BHXH mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, triển khai Đề án số 06 của Chính phủ, BHXH huyện Lý Sơn đã nỗ lực thực hiện việc xác thực dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT đúng với dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 100% (hơn 23 nghìn người). Cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số cho hơn 10.000 tài khoản, chiếm tỷ lệ 80% người có điện thoại thông minh và có mạng internet, giúp cho hàng nghìn người có thể BHYT khi đi khám bệnh không cần đem theo thẻ BHYT bằng giấy mà chỉ cần sử dụng CCCD hoặc ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh để đi khám bệnh.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, BHXH huyện Lý Sơn đã được BHXH Việt Nam tặng cờ thi đua 2 năm liền (2021, 2022) và nhiều Bằng khen của BHXHVN và UBND tỉnh cùng các danh hiệu thi đua khác.

Có thể nói, từ khi thành lập đến nay, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ công chức, viên chức BHXH huyện qua các thời kỳ, BHXH huyện Lý Sơn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Qua đó, vị thế của Ngành được nâng cao không chỉ trong hệ thống chính trị mà cả trong nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đề chào mừng 30 năm Ngày thành lập Ngành (16/2/1995 - 16/2/2025), BHXH huyện Lý Sơn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội tại huyện đảo tiên tiêu ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của Nhân dân, quyết liệt chuyển đổi số, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; tiến đến BHXH, BHYT toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./.